



CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DINH DƯỠNG BỔ SUNG SAU THẢM HỌA (DSNAP)

DSNAP LÀ GÌ?

Sau một thảm họa lớn, các chương trình trợ cấp thực phẩm có thể được vận hành. Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung sau Thảm họa (DSNAP) cung cấp thực phẩm hỗ trợ cho các hộ gia đình đã bị ảnh hưởng về mặt tài chính do thảm họa. DSNAP có thể được cung cấp tại những khu vực đã được phê chuẩn hoạt động Hỗ trợ Cá nhân sau Tuyên bố Thảm họa.

DSNAP cung cấp cho những người hội đủ điều kiện nộp đơn xin thụ hưởng các khoản tiền qua thẻ chuyển phúc lợi điện tử (EBT) là loại thẻ có thể được sử dụng tương tự như bất cứ thẻ tín dụng hay ghi nợ khác để chi trả tiền mua thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu tại hầu hết các cửa hàng bách hóa.

AI CÓ THỂ NỘP ĐƠN XIN THỤ HƯỞNG DSNAP?

Bất cứ ai đang sống trong một khu vực chịu thảm họa theo tuyên bố có thể nộp đơn xin hưởng các phúc lợi từ DSNAP. Khi nộp đơn xin hưởng các phúc lợi từ DSNAP, quý vị cần phải có đủ khả năng chứng minh rằng quý vị đã mất thu nhập hoặc đã phải gánh chịu các khoản chi phí phụ trội do thảm họa ấy.

- Các khoản chi phí phụ trội có thể bao gồm chi phí sửa chữa nhà cửa và bất động sản, chi phí y tế, chi phí trú ẩn tạm thời, đi lại hoặc di tản, hoặc chi phí mai táng.
- Các khoản chi phí như giấy nợ xe, tiền thuê hoặc các khoản chi trả thẻ chấp không được xem là các khoản chi phí có liên quan đến thảm họa.

Điều kiện thụ hưởng các khoản phúc lợi từ DSNAP tùy thuộc vào quy mô và thu nhập của hộ gia đình.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP ĐƠN XIN HƯỞNG CÁC PHÚC LỢI TỪ DSNAP TẠI TIỂU BANG LOUISIANA?

- Trực tiếp: Tại trung tâm vận hành DSNAP ở giáo xứ của quý vị vào ngày nộp đơn đã được chỉ định dành cho quý vị, hoặc
- Qua điện thoại: Gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng LAHelp-U theo số 1-888-524-3578.

Truy cập trang: www.dcf.la.gov/DSNAP để tìm kiếm thông tin về lịch làm việc của trung tâm vận hành DSNAP và các ngày nộp đơn được chỉ định cho giáo xứ của quý vị. Có nhiều khả năng là ngày nộp đơn được chỉ định dành cho quý vị sẽ được tính dựa trên chữ cái đầu tiên trong họ của quý vị.

Để đơn giản hóa quy trình nộp đơn, quý vị có thể đăng ký trước ngày nộp đơn của mình tại trang: www.dcf.la.gov/preregister hoặc getagameplan.org, hoặc gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng LAHelp-U.



ĐỀ NỘP ĐƠN, QUÝ VỊ SẼ CẦN PHẢI CUNG CẤP:

- Họ tên, ngày sinh và số an sinh xã hội của từng thành viên trong hộ gia đình.
- Giấy phép lái xe hay Căn cước của người nộp đơn do tiểu bang cấp (ứng dụng LA Wallet có thể được áp dụng để xác minh các loại giấy tờ ấy).
 - Nếu quý vị không có Giấy phép lái xe hay Căn cước do tiểu bang cấp, quý vị có thể mang giấy tờ chứng minh nhân dạng khác, ví dụ như thẻ nhân viên, thẻ học sinh, giấy khai sinh, thẻ cử tri, hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy giải ngũ do quân đội Hoa Kỳ cấp, thẻ căn cước do lãnh sự quán cấp, hoặc mã số thụ hưởng phúc lợi y tế hay thụ hưởng chương trình dịch vụ xã hội khác.
- Bảng chứng thu nhập hộ gia đình hàng tháng (các phiếu trả lương trong bốn tháng gần nhất, bảng chứng trợ cấp dành cho con cái, bảng chứng thất nghiệp, chi phiếu phúc lợi An sinh Xã hội, chi phiếu nhận tiền hưu trí, v.v...)
 - Nếu quý vị là người tự kinh doanh, quý vị sẽ cần phải cung cấp các bản khai thuế thu nhập, sổ sách thuế hoặc kinh doanh hàng quý hay sổ sách trả lương bổng cho nhân viên.
- Bảng chứng các nguồn tài lực hiện có của hộ gia đình (các bản sao kê tài khoản tiết kiệm hay tài khoản vãng lai, số tiền mặt, v.v...)
 - Số tiền các khoản chi phí có liên quan đến thảm họa mà quý vị đã gánh chịu (sửa chữa nhà cửa hoặc bất động sản, chi phí trú ẩn hoặc di tản, chi phí y tế hoặc mai táng, v.v...)

Nếu đơn xin của quý vị được phê chuẩn, các khoản phúc lợi từ DSNAP dành cho quý vị sẽ được xác định dựa trên quy mô hộ gia đình của quý vị. Một giấy quyết định sẽ được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ thư tín được ghi nhận trong đơn xin của quý vị. Nếu đơn xin của quý vị bị từ chối, quý vị có thể kháng cáo trong vòng 90 ngày kể từ khi có quyết định từ chối. Thông tin và hướng dẫn tiến hành kháng cáo có thể được tìm thấy trong giấy quyết định gửi cho quý vị.



CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN

Hãy tìm biểu mẫu khai báo thảm họa của quý vị tại trang web khai báo thảm họa của Cơ quan FEMA: <https://www.fema.gov/disaster/declarations>

Hãy tìm thông tin về ứng phó thảm họa của Tiểu bang Louisiana tại Văn phòng An ninh Nội địa và Chuẩn bị Tình huống Khẩn cấp của Thống đốc Tiểu bang Louisiana: <https://gohsep.la.gov>

Tác giả: H. Withers, S. Hanson, N. Pace, M. Daigle, C. Franze, và D. Seibert.

Mọi thông tin hiện hành kể từ tháng 10 năm 2024.

HÃY TÌM HIỂU
CÁC NGUỒN
TÀI NGUYÊN
CỦA CHÚNG
TÔI TẠI ĐÂY

